



# จดหมายข่าว

## สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

<http://www.doa.go.th/pvp>

### การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 กรมวิชาการเกษตร โดยสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช จัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกโภชากร สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Application Zoom โดยมีนายสมบัติ ตงเต้า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ทำหน้าที่ประธาน นางวิลาวัลย์ ไคร้ครวญ ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ ประกอบด้วย อนุกรรมการ จำนวน 18 คน นางพิสมัย พึ่งวิกรัย ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร นางกัลย์ฐิตา สวงโท ผู้แทนกรมการข้าว นายเกียรติศักดิ์ กล้าเอม ผู้แทนกรมปศุสัตว์ นางสาวทักษอร สมบูรณ์ทรัพย์ ผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญา นางอุทัยวรรณ กรุดลอยมา ผู้แทนศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ นางสิริลักษณ์ ตาตะยานนท์ ผู้แทนกรมป่าไม้ นางอัญชัญ ชมภูพวง ผู้แทนมูลนิธิโครงการหลวง นางสาวสุจินต์ เจนวนิวัฒน์ ผู้แทนสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย นายสุนทร พิพิธแสงจันทร์ ผู้แทนสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย นายนันท์ศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผู้แทนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นางสาวภัทรพร ภัคดิฉนวนน ผู้แทนจากสถาบันอุดมการณ์ศึกษามีการเรียนการสอนด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช นายบุญถม วงศรีเทพ ผู้แทนเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางกนกพร ดิษฐกระจันทร์ ผู้แทนองค์การพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตร นางฐะปानी อาตมางกูร ผู้แทนสมาคมที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์พืช นายปิยะ กิตติภาดากุล ผู้แทนสมาคมที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช นางชุตินา รัตนเสถียร ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร นายวินัย สมประสงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านคุ้มครองพันธุ์พืช นายสุริพัฒน์ ไทยเทศ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ นายอำนาจ อรรถถังรอง รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านพืชสวน และนายพิพัฒน์ พิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักนิติการและสิทธิประโยชน์ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอพืช จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เห็ดสกุลร่าแห พุทธรักษา และพืชสกุลหม่อน ต่อคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช เพื่อพิจารณากำหนดชนิดพืชดังกล่าว สามารถขอรับความคุ้มครองเป็นพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

